

Số : /KH-UBND

Tân Việt, ngày 02 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH**Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023****I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU****1. Mục đích**

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phát huy nội lực, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

Các phong trào thi đua phải bảo đảm tính kế thừa, toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, nhưng có trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch năm 2023 của Trung ương, của tỉnh và của huyện; đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG THI ĐUA VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng**

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

2. Tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước

Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch năm 2023 của huyện, của xã

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm và xây dựng nguồn lợi từ đầu giá QSDĐ để đầu tư XDCB. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “*Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025*” gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số; tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, phong trào thi đua “*Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến tài..., Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của nhân dân.

Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và mới nảy sinh ngay tại cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội

Triển khai đợt thi đua sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và hệ thống chính trị toàn huyện để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành, thực thi chính sách, pháp luật.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai sâu rộng

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: *Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến*. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng việc kiểm tra khen thưởng theo thẩm quyền; việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu.

Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất... Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục và nêu gương.

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.

Nhận được Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân, MTTQ và các ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU; HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Ngọc Hưng